
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕8 

วันจนัทรท่ี  29  มิถุนายน  ๒๕๕8 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง 

  
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  ภูมี ประธานสภาฯ สุชาติ  ภูมี  
๒ นายวิชาญ  อยูสุข รองประธานสภาฯ ................................ ขาด 
๓ นายเฉลิม  นาคสอาด สมาชิก อบต.  หมู  ๑ เฉลิม  นาคสอาด  
๔ นายสุพจน  สิงหลอ สมาชิก อบต.  หมู  ๑ สุพจน  สิงหลอ  
๕ นายณรงค  โคกสอน สมาชิก อบต.  หมู  ๒ ณรงค  โคกสอน  
๖ นางชโนทัย  แยมยาง สมาชิก อบต.  หมู  ๒ ............................. ลา 
๗ นายชณัสฆ  คงเพชรศักดิ์ สมาชิก อบต.  หมู  ๓ ชณัสฆ  คงเพชรศักดิ์  
๘ นายวันชัย  เฮงสิ สมาชิก อบต.  หมู  ๔ วันชัย  เฮงสิ  
๙ นายอุทัย  บุญเพ็ง สมาชิก อบต.  หมู  ๔ อุทัย  บุญเพ็ง  

๑๐ นายชํานาญ  ฤทธิ์เต็ม สมาชิก อบต.  หมู  ๕ ชํานาญ  ฤทธิ์เต็ม  
๑๑ นางนงรัก  ผวิออน สมาชิก อบต.  หมู  ๖ นงรัก  ผิวออน  
๑๒ นายบุญเลิศ  ไผแกว สมาชิก อบต.  หมู  ๖ บุญเลิศ  ไผแกว  
๑๓ นายสายันต  ทรงกลิน่ สมาชิก อบต.  หมู  ๗ สายันต  ทรงกลิน่  
๑๔ นายจุน  บุญมาเกิด สมาชิก อบต.  หมู  ๗ จุน  บุญมาเกิด  
๑๕ นายนรินทร  ขันตี สมาชิก อบต.  หมู  ๘ นรินทร  ขันต ี  
๑๖ นายวิเชียร  พืชพันธ สมาชิก อบต.  หมู  ๘ วิเชียร  พืชพันธ  
๑๗ นางมานิตย  แตงทอง สมาชิก อบต.  หมู  ๙ มานิตย  แตงทอง  
๑๗ นายอุบล  โหงทอง สมาชิก อบต.  หมู ๑๐ อุบล  โหงทอง  
๑๙ นายสมจิตร  ผอบเงิน สมาชิก อบต. หมู  ๑๐ สมจิตร  ผอบเงิน  
๒๐ นายรุงทิพย  ผลทว ี สมาชิก อบต. หมู  ๑๑ .................................. ขาด 
๒๑ นายสมมาตร  ฤทธิ์นอย สมาชิก อบต. หมู  ๑๑ สมมาตร  ฤทธิ์นอย  
๒๒ นายเทียมเฮง  แซโคว สมาชิก อบต. หมู  ๑๒ เทียมเฮง  แซโคว  
๒๓ นายมิน  สุขอราม สมาชิก อบต. หมู  ๑๒ มิน  สุขอราม  
๒๔ นายพิสิฐ  ฤทธิ์มหันต สมาชิก อบต. หมู  ๑๓ พิสิฐ  ฤทธิ์มหันต  

๒๕ นายเทพ  ชมชา สมาชิก อบต. หมู  ๑๓ .................................... ขาด 
๒๖ นายแหวน  ลอยเมฆ สมาชิก อบต. หมู  ๑๔ แหวน  ลอยเมฆ  
๒๗ นางสายใจ กล่ําสกุล สมาชิก อบต. หมู  ๑๔ สายใจ กล่ําสกุล  
๒๘ นายชมพร  ปาขํา สมาชิก อบต. หมู  ๑๕ ชมพร ปาขํา  
๒๙ นางสมคิด  พุกสุข สมาชิก อบต. หมู  ๑๕ นางสมคิด  พุกสุข  

๓๐ นางสุกัญญา  ชางนอย เลขานุการสภา อบต. สุกัญญา  ชางนอย  
 
 
 

      /ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมชาย  พุมมาลา นายก อบต. สมชาย  พุมมาลา  
2 นางเพ็ญประภา พาณิชยสุทธิคุณ รองนายก อบต. เพ็ญประภา พาณิชยสุทธิคุณ  
3 นางบรรจบ  มีทอง รองนายก อบต. บรรจบ  มีทอง  
4 นายชาติ  งามขํา เลขานุการนายก อบต. ชาติ  งามขํา  
5 นายฑัธพงษ  พลโยธา ผูอํานวยการกองชาง ฑัธพงษ  พลโยธา  
6 นางพีรยา  เกิดวงศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พีรยา  เกิดวงศ  
7 นางปาริชาต  สงคํา หัวหนาสํานักปลัด ปาริชาต  สงคํา  
8 นางสาวปทิตตา  นอยจันทร เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ปทิตตา  นอยจันทร  
9 นางสาวจิราพร  สามิบัติ นักพัฒนาชุมชน จิราพร  สามิบัติ  

10 นางสาวบุปผา  เพ็งสา นักวิชาการศึกษา บุปผา  เพ็งสา  
11 นางสาวจินตหรา  จิตราช ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จินตหรา  จิตราช  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เม่ือเวลา  ๐๙ .๐๐ น . นางสุกัญญา ชางนอย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ซับไมแดง ไดตรวจนับองคประชุม เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาพรอมแลว จึงกลาวเชิญ นายสุชาติ ภูมี 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ประธานสภาฯ  : กลาวสวัสดีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง คณะผูบริหาร  

และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหเลขานุการสภาฯ อานประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลครับ 

เลขานุการสภา  : อานประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง 
(นางสุกัญญา ชางนอย) 
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    1.๑ แนะนําพนักงานสวนตําบลโอน ยายมาใหม   
ประธานสภาฯ  : เชิญพนักงานสวนตําบลท่ีโอน ยายมาใหม แนะนําตัวตอท่ีประชุมดวยครับ  
นกัวชิาการศึกษา  : สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวบุปผา เพ็งสา นักวิชาการศึกษา โอนยายมาจากเทศบาลทับมา  
(นางสาวบุปผา  เพ็งสา)   จังหวัดระยองคะ จะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังและความสามารถคะ 
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  : ขอใหสมาชิกทุกทานไดอานและพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕8 เม่ือวันพุธ ท่ี 11 กุมภาพันธ ๒๕๕8 และขอใหเลขานุการได
ชี้แจงขอกฎหมาย 

เลขานุการสภา  : ตามท่ีทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดงไดประกาศเรียกประชุม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  
         /และ… 
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และองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ พ .ศ. ๒๕๔๖  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๒๒ สภา องคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕8 ในระหวางวันท่ี ๑6 – 30 มิถุนายน ๒๕๕8  
และสภาองคการบริหารตําบลซับไมแดง จึงเรียกประชุมในวันนี้ และตามท่ีขาพเจาไดจัดทํา
เอกสารไดเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดงทุกทานมาประชุมพรอม
ไดแนบเอกสารใหไดพิจารณากอนวันเปดประชุมไวศึกษากอนลวงหนาแลวนั้น ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
ขอ ๓๓ วรรคสอง กลาววาการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหทําโดยมติของ  
ท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดงทานใด  
จะแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจของมติสภาฯ แหงนี้ เปนผูแกไข
เพ่ิมเติม ดังนั้นเม่ือทานสมาชิกไดพิจารณาแลว จึงขอเชิญทานประธานสภาไดขอมติท่ี
ประชุมคะ 

ประธานสภาฯ  : เม่ือเลขานุการไดชี้แจงขอกฎหมายแลว มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิม  
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ป 2558 เม่ือวันพุธท่ี 11 
กุมภาพันธ ๒๕๕8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๔ หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอใหทาน
สมาชิกไดยกมือดวยครับ 

มตท่ีิประชุม  : รับรองรายงานจํานวน     23   เสียง 
ไมรับรองรายงานจํานวน    -     เสียง 
งดออกเสียงจํานวน          3     เสียง 
ขาดจํานวน                    2    เสียง 
ลาจํานวน      1    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง กระทูถามเรื่องตางๆ 
ประธานสภาฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับกระทูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๘๘ กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ 
๑. กระทูตามท่ัวไป   ซ่ึงกระทูท่ัวไป  ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาตาม

ระเบียบ ขอ ๙๒ 
  ๒. กระทูถามดวน กระทูถามเก่ียวกับประโยชนสําหรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

เหตุฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน เพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง  ซ่ึงผูบริหารจะตองรีบ
ชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที  จึงถามสมาชิกทานใดจะถามหรือไม 

ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
 

 
 
 

   /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี   ๔       เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาแตงตั้ง เพ่ือดําเนินการ  

๔.๑ การรายงานผลของคณะกรรมการติดตามนโยบายของผูบริหาร (คณะท่ี 1) 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญคณะกรรมการติดตามนโยบายของผูบริหาร (คณะท่ี 1) ไดรายงานผลการ  

ติดตามนโยบายของผูบริหารดวยครับ 
ประกอบดวย  1. นายชํานาญ  ฤทธิ์เต็ม  ส.อบต. หมู 5  
  2. นายชณัสฆ  คงเพชรศักดิ์ ส.อบต. หมู 3  
  3. นายรุงทิพย  ผลทวี  ส.อบต. หมู 11 

นายชณัสฆ คงเพชรศักดิ์ : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร และทานสมาชิก กระผมยังไมมีการรายงานผลการ
สอบต. หมู 3    นโยบายผูบริหารแตอยางใด  
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

๔.๒ การรายงานผลการติดตามกิจกรรมของ อบต. (คณะท่ี 2) 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญคณะกรรมการติดตามกิจกรรมของ อบต. (คณะท่ี 2) ไดรายงานผลการ  

ติดตามกิจกรรมของ อบต. ดวยครับ 
ประกอบดวย  1. นายชมพร  ปาขํา  ส.อบต. หมู 15  
  2. นางสมคิด  พุกสุข  ส.อบต. หมู 15  
  3. นางนงรัก  ผิวออน  ส.อบต. หมู 6  

นายชมพร  ปาขํา : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สอบต. หมู 15    ตามท่ีไดแตงตั้งกระผมเปนคณะกรรมการติดตามกิจกรรมของ อบต. นั้น ยังไมมีกิจกรรมให  

รายงานครับ 
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

๔.๓ การรายงานผลตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. (คณะท่ี 3) 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญคณะกรรมการรายงานผลตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. (คณะท่ี 3)  

ไดรายงานผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. ดวยครับ 
ประกอบดวย  1. นายอํานวย  เอกรักษา  ส.อบต. หมู 3   (ลาออก) 
  2. นายนริทร  ขันตี  ส.อบต. หมู 8  
  3. นายพิสิฐ  ฤทธิ์มหันต  ส.อบต. หมู 13 

นายนรินทร  ขันตี : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สอบต. หมู 8    ตามท่ีไดแตงตั้งกระผมเปนคณะกรรมการติดตามผลตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.  

นั้น กระผมยังไมมีขอมูลการติดตามรายงานครับ  ขอเลื่อนการรายงานในครั้งตอไป  
ท่ีประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภาฯ  : กรณีนายอํานวย เอกรักษา สอบต. หมูท่ี 3 ไดลาออก จึงขอใหสมาชิกไดเสนอแทน 

นายอํานวย เอกรักษา เพ่ือทําหนาท่ี ขอเชิญสมาชิกครับ 
นายชมพร  ปาขํา : กระผมนายชมพร ปาขํา สอบต. หมูท่ี 15 ขอเสนอ นายวันชัย เฮงสิ สอบต. หมูท่ี 4 ครบั 
สอบต. หมู 15 
ประธานสภาฯ  : ขอใหสมาชิกไดรับรองดวยครับ 2 คน 
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นายชณัสฆ คงเพชรศักดิ์ : กระผมขอรับรองครับ 
สอบต. หมู 3 
นายจุน  บุญมาเกิด : กระผมขอรับรองครับ 
สอบต. หมู 7 
ประธานสภาฯ  : มีสมาชิกทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
ประธานสภาฯ  : ถาไมมีทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีก กระผมขอใหนายวันชัย เฮงสิ สอบต. หมู 4  

ทําหนาท่ีแทนนายอํานวย  เอกรักษา ซ่ึงจะไดออกคําสั่งจากสภาแหงนี้ใหปฏิบัติหนาท่ี และ 
ขอใหรายงานการดําเนินกิจกรรมจัดซ้ือจัดจางของ อบต. เสนอสภาในครั้งตอไป 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

๔.๔ การรายงานผลการตรวจสอบโครงการ โครงสรางพื้นฐาน (คณะท่ี 4) 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญคณะกรรมการรายงานผลตรวจสอบโครงการ โครงสรางพ้ืนฐาน (คณะท่ี 4)  

ไดรายงานผลการตรวจสอบโครงการ โครงสรางพ้ืนฐาน ดวยครับ 
ประกอบดวย  1. นายจุน  บุญมาเกิด  ส.อบต. หมู 7  
  2. นายสมมาตร  ฤทธิ์นอย ส.อบต. หมู 11  
  3. นายแหวน  ลอยเมฆ  ส.อบต. หมู 14  

นายจุน  บุญมาเกิด : กระผมนายจุน  บุญมาเกิด สอบต. หมู 7 ขอรายงานในครั้งตอไป 
สอบต. หมู 7  
ท่ีประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภาฯ  : ตามท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการท้ัง 4 คณะ เพ่ือใหชวยกันทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

และใหตําบลเรามีการพัฒนาท่ีดีข้ึน จึงขอใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
ประธานสภาฯ  : ใหเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมครับ 
จนท.วิเคราะหฯ  : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. และผูเขาประชุมทุกทาน ตามระเบียบ 
(น.ส.ปทิตตา นอยจันทร)   การจัดทําแผนขอ 17 ไดดําเนินการจัดทําประชาคมในหมูบานและตําบลเรียบรอยแลว 

แลวไดประชุมคณะจัดทําแผนไดประชุมแลว ในวันนี้เปนข้ันตอนท่ี 4 ไดเสนอรางแผนพัฒนา
ใหทานสมาชิกทุกทานแลว จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาในเอกสารท่ีแจกให และขอความ
เห็นชอบตอไป 

ประธานสภาฯ  : เม่ือเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ไดชี้แจงรางแผนฯ เรียบรอยแลว กระผมจะขอมติท่ีประชุม  
หากสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรางแผนฯ ฉบับนี้ ขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม  : ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ  : เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง ไดเห็นชอบแผนพัฒนาสามปแลว  

จะไดประกาศใช และเสนอศูนยประสานแผนตอไป และจะไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2559 ตอไป     

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

๕.๒ การพิจารณาบันทึกขอตกลงรวมกันขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

ประธานสภาฯ  : ขอใหปลัด อบต. ไดชี้แจงดวยครับ 
ปลัด อบต.  : ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดเสนอโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
(นางสุกัญญา  ชางนอย)   แบบครบวงจร ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี พช 51005.4/ว 153 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 

2558 เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ประจําป 2559 ไดรับแจงมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการพิจารณา
โครงการฯ ไมผานการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไมมีความพรอมในการ
ดําเนินการ จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบึงสามพันไดทบทวนบันทึก
ขอตกลง ( MOU) เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย ท่ีไดทําไวกับองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ วายังคงมีความประสงคจะใหองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ กําจัดขยะมูล
ฝอยอยูหรือไม เนื่องจากหนวยงานของเราไดทํา MOU ในเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยไวกับ
เทศบาลตําบลหนองไผไวอีกหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงเปนการซํ้าซอน จึงขอใหนําเรื่องเสนอขอ
ความเห็นชอบโดยผานสภาองคการบริหารสวนตําบล และแจงผลให อบจ. ทราบตอไป 
MOU ความรวมมือการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอย จังหวัด
เพชรบูรณ ฉบับท่ี 4 ท่ีศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ วันท่ี 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 
โดยมี อบต. ดังนี้ 
- เทศบาลตําบลหนองไผ , เทศบาลตําบลนาเฉลียง , เทศบาลตําบลซับสมอทอด , อบต.  
นาเฉลียง, อบต. บานโภชน, อบต. ทาแดง, อบต. เพชรละคร, อบต. บอไทย, อบต. หวยโปง
อบต. ทาแดง , อบต. บัววัฒนา , อบต. หนองไผ , อบต. วังโบสถ , อบต. ยางงาม ,  
อบต. ทาดวง , อบต. ซับสมอทอด , อบต. ซับไมแดง , อบต. หนองแจง , อบต. กันจุ ,  
อบต. วังพิกุล, อบต. พญาวัง, อบต. สระแกว, อบต. บึงสามพัน 
โดยตกลงรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันเปนระยะเวลาตั้งแต 15 ปข้ึนไป นับจาก
วันเริ่มดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีเทศบาลตําบลหนองไผ เปนแกนนําในการจัดตั้ง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยสมัยผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ นายดิเรก ถึงฝง และบันทึก
ขอตกลงรวมกันขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ ในการใชศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรรวมกัน โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  จะกอสรางระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยบริเวณบานลํานารวย หมูท่ี 8 ตําบลสระประดู อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
จํานวนพ้ืนท่ี 77 ไร เปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ท้ังนี้เพ่ือแกไขปญหามลภาวะ
สิ่งแวดลอมจากขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และเพ่ือรองรับการเติบโตของ
ชุมชนเมืองในอนาคต ซ่ึงระบบกําจัดขยะมูลฝอยสามารถรองรับขยะไดเพียงพอในอีก 20 ป
ขางหนา และขอใหนายก อบต. ไดชี้แจงเพ่ิมเติม 
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นายก อบต.  : เรียนประธานสภา ทานสมาชิก ขอนําเรียนตอสภาแหงนี้วา การทํา MOU จากเทศบาล 
(นายสมชาย  พุมมาลา)   หนองไผ  เดิมทีเปนการทําของคณะผูบริหารท่ีมีความเห็นวาควรจะนําขยะไปท้ิงกับเทศบาล  

หนองไผ และตอมาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ แจงวาจะทําท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
เทศบาลพุเตย บริเวณบานลํานารวย ซ่ึงไดแจงใหทองถ่ินอําเภอศรีเทพ อําเภอบึงสามพัน 
อําเภอวิเชียรบุรี รวมกันในการทําขอตกลงนี้ ซ่ึงกระผมก็เห็นวาการกําจัดขยะมูลฝอยซ่ึง 
อบต. เรายังไมมีท่ีท้ิง จึงนําไปท้ิงท่ีของกระผม ซ่ึงตอไปอาจไมสามารถรองรับได จึงขอให
ทานสมาชิกไดพิจารณาดวยครับ 

นายวิเชียร พืชพันธ : กระผมขอถามปลัดวา จะตองเตรียมการอยางไรบาง 
สอบต. หมู 8 
ปลัด อบต.  : ตอนนี้ยังไมไดเตรียมการอยางไร แตตามอํานาจหนาท่ีตาม พรบ. อบต. ป 2535 และแกไข  
(นางสุกัญญา  ชางนอย)   มาตรา  66 มาตรา 67 จะตองเตรียมเพราะถือเปนหนาท่ีซ่ึง อบต. ตองเตรียมคือ 

รถขนขยะ คนงาน คนขับรถขนขยะ ถังขยะท่ีจะตองใหแกหมูบาน 15 หมูบาน และคาขน
ขยะไปใหแกเทศบาลพุเตย ท่ีคิดคาขยะเปนตน 

นายก อบต.  : สวนระยะทางจากหนองไผ และเทศบาลพุเตย บานลํานารวย ก็ระยะทางพอๆ กัน สวนคา 
(นายสมชาย  พุมมาลา)   ใชจายผมไมทราบวาเทศบาลหนองไผตันละเทาไร สวนการเตรียมการก็ตองเตรียมท่ีปลัด  

ไดชี้แจง 
ประธานสภาฯ  : ตามท่ี ปลัด อบต. ไดชี้แจงและนายกไดเสนอความคิดเห็น มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิด 

เห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  : - ไมมี –  
ประธานสภาฯ  : หากไมมีทานใดเสนอความคิดเห็นอยางอ่ืน กระผมขอมติท่ีประชุมทาน สมาชิกทานใด 

เห็นวา อบต. ซับไมแดง สมควรนําขยะไปท้ิงรวมกับเทศบาลพุเตย ขอใหยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบใหท้ิง  จํานวน    17   เสียง 

งดออกเสียง   จํานวน    6     เสียง  
ขาด  จํานวน    3     เสียง  
ลา   จํานวน    1     เสียง  

ประธานสภาฯ  : มีทานใดเห็นวาควรไปท้ิงขยะท่ี เทศบาลหนองไผ 
มติท่ีประชุม  : เห็นดวย จํานวน    -     เสียง  

งดออกเสียง   จํานวน    -     เสียง  
ประธานสภาฯ  : ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบใหไปท้ิงขยะรวมกับเทศบาลพุเตย ซ่ึงนายกจะไดแจงตอ อบจ.  

ตอไป 
 

5.3 การพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 
 - ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 เปนเงิน 2,410,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ประธานสภาฯ  : ขอใหทานนายก อบต. ไดชี้แจงรายละเอียดดวยครับ 
นายก อบต.  : เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา กระผมไดรับทราบความเดือดรอนของราษฎร 
(นายสมชาย พุมมาลา)   ตําบลซับไมแดงวาไดรับความเดือดรอนจากการขาดน้ําอุปโภค บริโภค กรณีเกิดภาวะ 

 
 /ฝนแลง… 
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ฝนแลงและบางหมูบานถนนเกิดการชํารุดเสียหาย จึงขอให อบต. ไดชวยดําเนินการแกไข 
และชวยเหลือ ซ่ึงกระผมเห็นวาความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการแกไข จึงขอเสนอ
โครงการเพ่ือใหสภาไดพิจารณาอนุมัติเพ่ือจายขาดเงินสะสมประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 เปน
เงิน 2,410,000 บาท เพ่ือชวยเหลือแกไขกรณีเรงดวนใหแกราษฎร ดังนี้ 

หมูท่ี 1 
1. เจาะบอบาดาล 4 นิ้ว (บอเปด หมูท่ี 1 บานนายวิเชียร             80 ,000 บาท 
2. ซอมแซมถนนสายซับข้ีควาย – ซับสุขสันตโดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง 80,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 2 
1. เจาะบอบาดาลกลุมบานนางน้ําตาล             80,000 บาท 
2. ขุดลอกคลองกลุมบานนายวิเชียร             80,000 บาท 
หมูท่ี 3 
1. เจาะบอบาดาลกลุมหนาทรัพย              80,000 บาท 
2. ซอมแซมถนนสายบานใหม-บอตาสัก  โดยลงลูกรังพรอมเกลี่ยแตง        90,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 4 
1. ซอมแซมถนน สายศาลาลม-กลุมตาโทน โดยลงลูกรังพรอมเกลี่ยแตง      60,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
2. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตงในสวนท่ี   100,000 บาท 

ชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 5 
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยขางโรงเรียน        160,000 บาท 

บานซับสมพงษ 
หมูท่ี 6 
1. กอสรางทอระบายน้ําแบบทอเหลี่ยม สายวัดหินดาดใหญ                  150,000 บาท 
2. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง          10 ,000 บาท 
หมูท่ี 7 
1. เจาะบอบาดาล กลุมแทงประปา เดินทอเมนตประปา        100 ,000 บาท 
2. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง         60,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 8 
1. ขุดลอกคลองกลุมบานลุงนอย  พรอมวางทอระบายน้ํา            67,000 บาท 

คสล.Ø100 ซม.(จํานวน 1 จุด) 
2. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 80 ซม. (จํานวน  1  จุด) ไรนายดาวเรือง   20,000 บาท 
3. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง          73,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
 
 
 

    /หมูท่ี… 
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หมูท่ี 9 
1. ซอมแซมถนนน้ําลน พรอมวางทอระบายน้ํา  ขนาด Ø80 ซม.          64,000 บาท 

(จํานวน 1 จุด) 
2. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง          96,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 10 
1. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 80 ซม.  7 ทอน (จํานวน  1  จุด)           22,000 บาท 

ไรนายบํารุง 
2. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 80 ซม.  6 ทอน (จํานวน  1  จุด)           20,000 บาท 

ไรนางคําพวง 
3. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 100 ซม.  10 ทอน (จํานวน  1  จุด)        43,000 บาท 

ไรนายสมาน 
4. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 60 ซม.  6 ทอน (จํานวน  1  จุด)           16,000 บาท 

ไรนายบุญตา 
5. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 100 ซม.  6 ทอน (จํานวน  1  จุด)           34,000 บาท 

คลองบอตาสัก 
6. วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 80 ซม.  6 ทอน (จํานวน  1  จุด)           25,000 บาท 

ไรนางสอาด 
หมูท่ี 11 
1. ซอมแซมถนนน้ําลน               50,000 บาท 
2. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง        110,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 12 
1. ซอมแซมถนนสายบานนางทองมวน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง      90,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
2. ซอมแซมถนนสายบานซับไพรวัลย - ม.4 โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง 70,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
หมูท่ี 13 
1. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงลูกรังพรอมเกลี่ยแตง          80,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
2. เจาะบอบาดาลบริเวณแท็งคประปา             80,000 บาท 
หมูท่ี 14 
1. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง          76,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
2. วางทอระบายน้ําแบบวางคู คสล.ขนาด Ø 100 ซม. (จํานวน  1  จุด)    84,000 บาท 
หมูท่ี 15 
1. ซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง        160,000 บาท 

ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน     2,410,000 บาท 

 /ประธาน… 
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ประธานสภาฯ  : ขอใหปลัดไดชี้แจงระเบียบการจายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต.  : ตามระเบียบการจายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน  

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 8 ขอ 89 ระบุวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย เพ่ือการ
ลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 
1. ใหกระทําเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับ 

การบริหารชุมชน และสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ 
ตอไป โดยกอหนี้ผูกพัน และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจาย
ประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว และ ผอ. กองคลังไดรายงานการจายขาดเงินสะสม
ท่ีสามารถจายขาดไดเปนเงิน 2,558,210.89  บาท รายงาน ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2558 ซ่ึงการจายขาดเงินสะสมจะตองดําเนินการโดย 

1.  มีเอกสารการประชาคมในหมูบาน บอกเหตุผลความเดือดรอน 
2. มีผูเขารวมประชาคม โดยมีประธาน (ผูใหญบาน) เปนผูประชุม 
3. มีผูไดรับความเดือดรอน หากไมดําเนินการโครงการท่ีรองขอใหดําเนินการ (รายชื่อ 

ผูไดรับความเดือดรอน 
4. สถานท่ี / หนังสืออุทิศท่ีดิน กรณีการขอขุดเจาะบอบาดาล 
5. หนังสือนําสงแจง นายก อบต. 
6. โครงการท่ีขอให อบต. ดําเนินการ ตองมีในแผนพัฒนาของ อบต. แผน 1 ป 
เม่ือ อบต. รับหนังสือใหแจงชาง / ผอ. กองชาง ไปตรวจสอบและประมาณการโครงการ
ตางๆ เพ่ือสรุปเสนอประธานสภา เพ่ือนําเขาสภาใหพิจารณาตอไป  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภาฯ  : ตามท่ีปลัดไดชี้แจงแลวในเรื่องเอกสารจะตองมีทุกหมูบานท่ีเดือดรอนและทําโครงการเสนอ 

ขออนุมัติตอท่ีประชุมแหงนี้ 
นายก อบต.  : เรียนทานประธานสภาและสมาชิก ผมไดคุยเรื่องโครงการของ ผอ. กองคลงั และ  
(นายสมชาย  พุมมาลา)   ผอ. กองชาง  สวนทางปลัดใหดูเรื่องเอกสารใหถูกตองตามกฎหมาย เรื่องเอกสารก็ยังขาด 

ไมก่ีหมู เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนขอใหพิจารณา 
นายชณัสฆ คงเพชรศักดิ์ : ผมไดฟงระเบียบการจายขาดเงินสะสม ผมยังไมเขาใจโครงการในเรื่องความเดือดรอน  
สอบต. หมู 3    ผมจึงขอใหเลื่อนการจายขาดเงิน สะสมไปกอน เพ่ือใหผูบริหารทบทวนโครงการบาง  

โครงการ ซ่ึงอาจไมไดเดือดรอน 
นายชมพร ปาขํา  : ตามท่ีทานชณัสฆ ไดเสนอผมก็เห็นดวยกับทานเพราะหมู 15 โดนมาแลวคือ ทําถนนไป 
สอบต. หมู 15    แลวก็ไมเกิดผลดีกับหมูบาน ผมขอใหทบทวนกอน 
  /นายพิสิฐ… 
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นายพิสิฐ ฤทธิ์มหันต : ความจริงผมก็เดือดรอน แตเสนอโครงการทําถนน วางทอ ขุดเจาะบอบาดาล ซอมถนน  
สอบต. หมู 13    ท่ีจริงผมก็เดือดรอนเรื่องน้ํา แตจะทําอะไรก็ติดขัดไปหมด จึงขอใหชะลอไวกอนครับ  

การจายขาดทางสมาชิกไมไดเสนอเอง แตทางบริหาร และปลัดไดแจงใหทําเอกสารมา 
เพราะกลัวจะถูกตัดงบ 

ปลัด อบต.  : ดิฉันขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากถูกพาดพิงวาใหทําเอกสารมา จริงๆ แลวการจายขาดเงิน 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   สะสมจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ดิฉันไดบอกวา หากหมูบานใดเดือดรอน  

ก็ควรจะเสนอเรื่องมา เชนตอนนี้กําลังประสบปญหาแลงจัด ทําใหขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค ประกอบกับฝนท้ิงชวง หมูบานตางๆ ไดรับความเดือดรอนอยางไรก็ทํามา แตควรจะ
เปนเรื่องน้ําเพราะตอนนี้รถน้ํา อบต. ตองไปสงน้ําตลอดวัน หลายหมูบานท่ีประสบปญหา
เรื่องน้ํา สวนสมาชิกทานใดทําโครงการท่ีแตกตางจากท่ีกลาวมานี้ก็เปนเรื่องท่ีสภาจะตอง
พิจารณาวาจะอนุมัติหรือไม เพราะดิฉันไดเรียนสมาชิกท่ีมาถามในการเสนอโครงการแลว 

ประธานสภาฯ  : จากโครงการตางๆ และท่ีสมาชิกสภา และนายก และปลัดไดชี้แจงมามีสมาชิกทานใด 
จะเสนออีกหรอืไม 

นายวันชัย เฮงสิ  : กระผมอยากใหชะลอไวกอนเนื่องจากของเกายังไมเรียบรอยเลยครับ 
สอบต. หมู 4  
นายสมมาตร ฤทธิ์นอย : ขอออกความคิดเห็นสําหรับหมูบานท่ีเอกสารยังไมครบหมู 4, 5, 9, 10, 12 เม่ือเอกสาร 
สอบต. หมู 11    ยังไมครบก็อยากใหชะลอไวกอน ถาครบแลวก็คอยทําเรื่องเปดสภาไดครับ 
นางนงรัก ผิวออน : อยากทราบเหตุผลการชะลอมีระยะเวลาการชะลอหรือไม มีกําหนดหรือไม 
สอบต. หมู 6 
ประธานสภาฯ  : ถาคณะผูบริหาร ผูนําชุมชน ไดทําเอกสารเสนอใหผมไดอยางถูกตองและเรียบรอย สมบูรณ 

ผมก็เปดวิสามัญไดทุกเม่ือครับ 
นายสุพจน สิงหลอ : ตอนนี้ในหมูบานผมเดือดรอนจริงๆ เรื่องน้ํามันแลงจริงๆ นะครับ สมาชิกขอเลื่อนการ 
สอบต. หมู 1    พิจารณา แตหมูท่ี 1 ขอน้ําดวยครับ  
นายนรินทร ขันตี  : ตามท่ีเอกสารตางๆ ท่ีจะขอเสนอโครงการยังไมครบ ความเดือดรอน ก็เดือดรอน แตเรื่อง 
สอบต. หมู 8    เอกสารท่ีใชประกอบก็สําคัญ และปลัดก็แนะนําเรื่องระเบียบ กฎหมาย จากหนวยรับตรวจ  

คือ สตง. หากไมถูกตองสภาอนุมัติก็ตองรับผิดชอบดวยครับ 
นายเฉลิม นาคสอาด : ผมอยากจะใหหมูท่ีไมมีเอกสารวาติดตรงไหนบางนะครับชวยชี้แจงหนอยนะครับ 
สอบต. หมู 1  
ประธานสภาฯ  : มีทานไหนจะชี้แจงหรือไมครับ 
ท่ีประชุม  : - ไมมีการชี้แจงเพ่ิม- 
ประธานสภาฯ  : มีทานใดจะเสนออีกครับ 
นายวิเชียร พืชพันธ : ความจริงตอนนี้มีความเดือดรอนทุกหมูบาน ชาวบานก็เดือดรอน ทําไมถึงไมเอาโครงการ 
สอบต. หมู 8 
ประธานสภาฯ  : กรณีแรกคุณชณัสฆขอใหสภาเลื่อนการพิจารณาไปกอน ไมไดบอกวาจายหรือไมจาย  

กรณีท่ี 2 ทานวิเชียร ทานเสนอหรือหารือ 
นายวิเชียร พืชพันธ : หารือครับ 
สอบต. หมู 8 
 
 

   /ประธาน… 
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ประธานสภาฯ  : มีทานใดจะชี้แจงหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติขอเลื่อนการจายขาดเงินสะสม มีสมาชิกทาน 

ใดเห็นควรใหเลื่อนการจายขาดเงินสะสมประจําป 2558  ครั้งท่ี 1  
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบใหเลื่อน จายขาดเงินสะสม จํานวน  14  เสียง 
     ไมใหเลื่อน (ไมเห็นชอบ)      จํานวน    6  เสียง  

งดออกเสียง       จํานวน    4  เสียง  
ลา        จํานวน    1  เสียง  
ขาด         จํานวน    3  เสียง  

5.4 การขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงการขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 
 - โครงการจัดซ้ือรั้วศูนยเด็กเล็ก อบต.ซับไมแดง เปนเงิน 96 ,000 บาท 

ประธานสภาฯ  : ขอใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิชาการศึกษา  : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน เนื่องจาก อบต. ซับไมแดง  
(นางสาวบุปผา เพ็งสา)   ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  เปนเงิน 1 ,520,000 บาทและ  อบต.  
ซับไมแดงไดขออนุญาตใชสถานท่ีโรงเรียนบานซับไพรวัลยกอสราง โดยขออนุญาตจาก
โรงเรียนบานซับไมแดง โดยผูอํานวยการโรงเรียนบานซับไมแดง นายประสาร ม่ันฟก ได
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางศูนยเด็กเล็กได และ อบต. ซับไมแดงไดกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเสร็จเรียบรอยแลว แตยังไมไดเขาใชสถานท่ี เนื่องจากตามแบบท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด มีบางอยางตองเพ่ิมเติม เพ่ือใหเหมาะสมและสรางความปลอดภัย
ใหแกเด็กเล็กและปองกันทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงจะตองยายเขาไปอยู สิ่งท่ียังขาดในตัว
อาคารคือ  
 1. ติดตั้งเหล็กดัด  เปนเงิน 39 ,000 บาท 
 2. โครงการหลังคาซิล  เปนเงิน 30 ,000บาท 

    3. ติดตั้งมุงลวด   เปนเงิน  15,000บาท 
รวมเปนเงิน 96,000 บาท  

เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระเบียบ ขอเชิญเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ปลัด อบต.  : ตามท่ี อบต. ซับไมแดง ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 และ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   นายอําเภอบึงสามพันไดอนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557  แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชนหนาท่ี 8/15 
งบลงทุน 
ครุภัณฑอ่ืน  

- จัดซ้ือรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ซับไมแดง จํานวน 96,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ซับไมแดง  ทําจากสแตนเลส พรอมติดตั้ง 
96,000 บาท ขอโอนงบประมาณการจัดซ้ือรั้วศูนยเด็กเล็ก 96 ,000 บาท โอนมาตั้งจาย
ใหมเปนคาใชจายดังนี้ 

1. ติดตั้งเหล็กดัด              เปนเงิน 39 ,000 บาท 
 2. โครงการหลังคาซิลตออาคารศูนยบริเวณดานกลาง       เปนเงิน 30 ,000บาท 

    3. ติดตั้งมุงลวด               เปนเงิน  15,000บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ินท่ีขอโอน   96,000 บาท 

 /สาเหตุ… 
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สาเหตุการโอน เนื่องจากตองการตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปลอดภัยท้ังดานสาธารณสุข
และความปลอดภัยดานทรัพยสินของ อบต. และรั้วท่ีจะจัดซ้ือไมตองดําเนินการแลว 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขอ 27 กําหนดวา การ
โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ  : ตามท่ีนักวิชาการศึกษาและปลัด อบต. ไดชี้แจงความจําเปนและระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีสามารถใหโอนงบประมาณได มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
ประธานสภาฯ  : หากไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณได  

ขอใหยกมือครบั 
มติท่ีประชุม  : ยกมือ  อนุมัติ จํานวน   15  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  4  เสียง 
ประธานสภาฯ  : เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ 

โดยโอนงบประมาณขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 มาตั้งจายเปนรายการ
ใหมแลว ทางองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง ก็จะไดดําเนินการตามโครงการท่ีไดอนุมัติ
ตอไป 

5.5 การโอนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับไพรวัลย หมู 12 
ประธานสภาฯ  : ขอใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิชาการศึกษา  : เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีหมู 12 ไดกอสรางอาคารใหม และมีกําหนดจะเปดอาคาร 
(นางสาวบุปผา เพ็งสา)   เรียนในเทอมท่ี 2 ของปการศึกษา 2558 นี้ แตเนื่องจากดานหลังอาคารกอสรางท่ีเสร็จ

เรียบรอยแลว มีทัศนะไมเหมาะสม คือมีท่ีบรรจุกระดูกของผูเสียชีวิต และเปนปากระถินรก 
ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอเด็กในเรื่องความปลอดภัย จึงขอเสนอใหก้ันรั้วเปนแนวยาวปองกัน
ดานนี้ใหสูงเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กได แตเนื่องจากไมมีงบประมาณและ
ไมไดตั้งขอบัญญัติไว จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการคะ โดยใหชางประมาณการแลว
ประมาณ 100,000 บาท 

ประธานสภาฯ  : จากท่ีนักวิชาการศึกษาไดชี้แจงมา รวมท้ังเหตุผลและความจําเปนจึงขอใหปลัดไดชี้แจง  
ระเบียบ กฎหมาย ละงบประมาณท่ีจะขอโอนดวยครับ 

ปลัด อบต.  : ตามท่ีนักวิชาการศึกษาไดชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการของบประมาณเพ่ือกอสรางรั้ว 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   ก้ันดานติดอาคาร  เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับเด็กและทรัพยสินของ อบต. ในกรณีที่ 

จะเปดดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบงบประมาณท่ีจะสามารถโอนไป
ใชจายเพ่ือชวยเหลือไดคือ งบดําเนินงาน ประเภทคาตอบแทน (งานบริหารงานคลังงบ
คาตอบแทน)  
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (หนา4/15) 
 
 
 
 
 

 /1. เงิน… 
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1. เงินประโยชนตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  
และพนกังานจางของ อบต. เปนเงิน 250 ,000 บาท งบประมาณเหลือ 250 ,000 
บาท ขอโอนมาตั้งจายเปนคากอสรางรั้วก้ันศูนยเด็กเล็ก เปนเงิน 100,000 บาท 

  ตามเอกสารท่ี อบต. กําหนด (ตามแบบเอกสารแนบ)  
ขอกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให 

ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ  : มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม 
ท่ีประชุม   : -ไมมี- 
ประธานสภาฯ  : หากไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามกระผมขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบอนุมัติใหโอน 

งบประมาณครั้งนี้หรือไม หากเห็นชอบขอใหยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม   : ยกมือเห็นชอบใหโอนได จํานวน  23  เสียง 

งดออกสียง   จํานวน   1  เสียง  
     ขาด   จํานวน   3  เสียง  
     ลา   จํานวน   1  เสียง 

   5.6 การขออนุมัติโครงการงบประมาณปรับปรุงท่ีทําการ อบต. เปนเงิน 100,000 
บาท 

ประธานสภาฯ  : ขอใหปลัด อบต. ชี้แจงเหตุผล ความจําเปน และขอกฎหมาย 
ปลัด อบต.  : เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันขอเรียนท่ีประชุมดังนี้ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   เนื่องจาก อบต. ซับไมแดงไดกอสรางมาหลายป ในอาคารรอบๆ จะมีนกพิราบอาศัยอยูเปน  

จํานวนมาก และไดถายมูลทําใหเกิดกลิ่นและทัศนีภาพไมนามองสําหรับผูมาติดตอ ซ่ึงเปน
สถานท่ีราชการ และในสวนของหองประชุมหลังคาไดเกิดรั่วแตกหลายแหง และกลายเปนท่ี
อาศัยของนกพิราบท่ีเขามาอาศัยรอยแตกและเกิดไข ลูก หลาน นกมากมาย และบางสวน  
ก็ตายในใตพ้ืนหลังคา ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นจนไมสามารถใชเปนหองประชุมได และเม่ือฝนตก
ทําใหน้ํารั่วซึมไหลทําความเสียหายเกิดแกเครื่องใชในหองประชุม และนกพิราบยังมาทํารัง 
และถายมูลทําใหเกิดกลิ่นเหม็น เพ่ือปองกันและปรับปรุงสํานักงานใหมีสถานท่ีเหมาะสม 
และใชงานไดดีดังเดิม จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน หนาท่ี 2/15 
- คาตอบแทน 
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว   
700,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานจางของ อบต. 
(เหลืองบ 700,000 บาท)  
 
 

 /ขอโอน… 
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ขอโอนมาตั้งจาย 
1. ตั้งจายเปนคาเปลี่ยนหลังคาหองประชุมเปนหลังคาซิลเปนเงิน  100,000 บาท 

ตามแบบท่ี อบต. กําหนด (เอกสารแนบ) 
2. จางเหมาติดตั้งตาขายก้ันอาคารสํานักงานชั้น 2 อบต. ซับไมแดง พรอมติดตั้ง  

เปนเงิน 30,000  บาท (ตามแบบ อบต.) เอกสารแนบ 
รวมเปนงบประมาณที่ขอโอน 130,000 บาท งบประมาณเหลือ 570,000 บาท 

ระเบียบ กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ  : ตามท่ีปลัดไดชี้แจงเหตุผล ความจําเปน ระเบียบกฎหมายมาท้ังหมด มีสมาชิกทานใด 
จะสอบถามหรือไม หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   : เห็นชอบอนุมัติ จํานวน  24  เสียง 
     งดออกสียง  จํานวน   2   เสียง  
     ลา  จํานวน   1   เสียง  

ขาด  จํานวน   3   เสียง 

5.7 การขออนุมัติยุบ/ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับไมแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หินดาดใหญ ยุบไปเรียนรวม ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางใหม บานซับไพรวัลย  
หมู 12 เพ่ือใหการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ประธานสภาฯ  : การยุบ/ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับไมแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินดาดใหญ 
ขอใหนายก อบต. ไดชี้แจง 

นายก อบต.  : เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน กระผมขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ตามท่ี อบต.  
(นายสมชาย  พุมมาลา)    ซับไมแดงไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหกอสรางศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็ก เปนเงิน 1 ,520,000 บาท และไดขออนุญาตกอสรางโดยขอใหสถานท่ีโรงเรียน  
บานซับไพรวัลย หมูท่ี 12 และขออนุญาตจากโรงเรียนบานซับไมแดง โดยผูอํานวยการ
ประสาน ม่ันฝก ไดอนุญาตเราจึงไดกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงบัดนี้ได
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว แตอาคารก็ยังไมสมบูรณ จึงขอโอนงบประมาณ เพ่ือตอเติมและ
ปรับปรุงบริเวณใหเกิดความม่ันคงปลอดภัย และสวยงาม ซ่ึงสภาแหงนี้ไดอนุมัติงบไปแลว 
ประกอบกับคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินดาดใหญ หมูท่ี 6 และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับไมแดงไดประชุมเพ่ือชี้แจง และเสนอการยุบศูนย
ท้ัง 2 มารวมกันเรียนแลวผลปรากฏวาศูนยท้ัง 2 ยินดีท่ีจะยุบและยายมาเรียนรวมกันท่ี
อาคารกอสรางใหม โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากตอนนี้เรามีนักวิชาการศึกษาจํานวน 1 คน ครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานซับไมแดง 2 คน และจางเหมา 1 คน มีนักเรียน 34 คน ศูนยหินดาดใหญหมู 
6 มีครูศูนย 2 คน เด็กนักเรียน 20 คน เม่ือนําศูนยท้ังสองมารวมกัน การบริหาร 
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งบประมาณก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตอไปอาจจะเปนศูนยตัวอยางไดเนื่องจากครู
ซ่ึงเปนบุคลากรมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สวนเรื่องการนําเด็ก
มาเขาศูนยจะไดประสานกับครูของแตละศูนยตอไปครับ 

ประธานสภาฯ  : นักวิชาการศึกษาจะเพ่ิมเติมรายละเอียดอีกหรือไม 
นักวิชาการศึกษา  : ไมมีอะไรเพ่ิมเติมคะ 
(นางสาวบุปผา เพ็งสา)   
ประธานสภาฯ  : ตามท่ีทานนายก อบต. ไดชี้แจงการยุบ/ยาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับไมแดง หมูท่ี 2  

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินดาดใหญ หมูท่ี 6 มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
ประธานสภาฯ  : หากไมมีทานใดจะสอบถาม ผมขอมติท่ีประชุมวาทานใดเห็นวาควรยุบและยายศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กท้ัง 2 ศูนยไปเรียนรวมกันท่ีศูนยท่ีกอสรางอาคารหลังใหม บานซับไพรวัลย หมูท่ี 
12 ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   : ยกมือ เห็นชอบ จํานวน   23  เสียง 
     ไมเห็นชอบ      จํานวน    -    เสียง 
     ขาด   จํานวน    3  เสียง  
     ลา   จํานวน    1  เสียง 

5.8 การพิจารณาการคืนเงินของกลุมเศรษฐกิจชุมชน หมูท่ี 5 และ หมูท่ี 8 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด 
นักพัฒนาชุมชน  : เนื่องจากดิฉันไดโอนยายมาจาก อบต. บึงสามพัน และรับผิดชอบในสวนของการพัฒนา 
(นางสาวจิราพร สามิบัติ)   ชุมชน ซ่ึงก็มีกลุมอาชีพตางๆ ขอเรียนท่ีประชุมดังนี้  

1. กลุมปลูกขาวโพดเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 เปนเงิน  106,549.80 บาท 
 - นายสมชาย  อ่ิมใจ  
 - นางชนมนิภา อ่ิมใจ  
 - นายสนทิ  หมวกทอง  
2. กลุมหัตกรรมไมไผและทอผาเช็ดเทา เปนเงิน 25,000 บาท 
 - ใชแลว 2 ,000 บาท เหลือเปนเงิน 23,000 บาท 
 - นายดํารง  เพ็งปาน  
 ใหผอนชําระ 5 ป เริ่มป พ.ศ. 2555  
ดิฉันจึงอยากหารือท่ีประชุมวาจะติดตามกลุมอาชีพท้ังสองนี้กอน โดยจะดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย 

ปลัด อบต.  : ตามท่ีนักพัฒนาชุมชนไดชี้แจงวาในสวนท่ีวาจะติดตาม ตามระเบียบกฎหมาย ซ่ึงกําหนด 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   ผอนผันไว 5 ป แตหากไมไดตามท่ีผอนผันจะตองตั้งงบประมาณชดใชในขอบัญญัติ  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 กอนแตหากยังไมครบกําหนดก็ใหติตาม
หนี้ตอไปจนกวาจะไดคืน ซ่ึงหากไดเงินท่ีกลุมนํามาคืนถึงเปนรายไดของ อบต. จึงหารือวาจะ
ตั้งงบประมาณชดใชในปงบประมาณรายจายประจําป 2559 นี้หรือไมอยางไร 
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นายก อบต.  : กระผมขอแสดงความคิดเห็นวายังไมควรตั้งงบประมาณชดใช ควรติดตามหนี้กอนโดย 
(นายสมชาย  พุมมาลา)   นําหลักกฎหมายดําเนินการตอไป และเราไดเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแลวเห็นควรดําเนินตอไป  

ตามกฎหมาย หากยังไมใชอีกประการหนึ่ง เม่ือตั้งงบประมาณชดใชสภาแหงนี้ตอง
รับผิดชอบในสวนท่ีไดอนุมัติไป จึงขอแสดงความคิดเห็นตามนี้ครับ 

นายเฉลิม นาคสอาด : เรื่องเงินของกลุมเศรษฐกิจชุมชน กระผมเห็นวาตองขอมติตอสภาแลว ผมก็อยากใหทาน 
สอบต. หมู 1    อยางไรไดชี้แจงวาเปน  
นายก อบต.  : เปนเรื่องท่ีเกาตั้งแตผมยังไมดํารงตําแหนง ซ่ึงหากสภาเห็นชอบยกมือรับรองไป สภาแหงนี้ 
(นายสมชาย  พุมมาลา)   ก็ตองรับผิดชอบ  
นายสมมาตร ฤทธิ์นอย : 12 ปท่ีผมเขามาเปนสมาชิกปญหาเรื้อรังคนกูอยูท่ีไหน คนตามตองเอายังไง เรื่องนี้ผมเห็น 
สอบต. หมู 11    วาไมจบ ใครรับผิดชอบควรดําเนินการ 
ปลัด อบต.  : เดิมทีหมูท่ี 5 นายดํารง เพ็งปาน ไดรับการผอนผันไดผอนชําระเดือนละ 5,000 บาท  
(นางสุกัญญา ชางนอย)   จาการอนุมัติสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 และกลุมหมูท่ี  

8 โดยไดมอบหมายใหนางวรรณนิภา บุญมา นิติกร ติดตามทวงถามหนี้คางชําระมาตลอด 
และบัดนี้ นางสาวจิราพร สามิบัติ นักพัฒนาชุมชน ไดมารับงานตอจึงอยากใหสภาไดรับรู
และพิจารณาในสวนท่ีตองรายงาน หากสภาคิดวาเปนเรื่องท่ีไมไดดําเนินการนั้นไมใช  
อยากเรียนท่ีประชุมสภาแหงนี้ใหรับทราบ ซ่ึงตอไปเจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการ และขอให
สมาชิกไดชี้แจงผูท่ีสอบถามใหเขาใจดวยคะ ซ่ึงหากเปนเรื่องกฎหมายไดมอบหมายให
นักพัฒนาชุมชนนําไปปรึกษาท่ีอัยการจังหวัดตอไป 

ประธานสภาฯ  : ในวันนี้คงไมสามารถลงมติได กระผมจึงขอใหเลื่อนการพิจารณาเปนสมัยหนา ขอให 
ท่ีประชุมไดทราบ วายังไมมีการลงมติครับ 

ท่ีประชุม   : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่อง เพ่ือทราบและปฏิบัติ 
6.1 การปฏิบัติตามแนวทางมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

ประธานสภาฯ  : ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.  : จากการติดตามขาวการคามนุษยประกอบกับมีหนังสือแจงจากจังหวัดเรื่อง การคามนุษย 
(นางสุกัญญา  ชางนอย)   ชาวโรฮิงญา ทําใหกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการในการตรวจสอบแรงงานซ่ึงเปน 

ชาวตางดาว ซ่ึงไมใชแตชาวโรฮิงญาเทานั้น หากเปนแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมายก็เขาขาย
ดวย ขอประชาสัมพันธวาหากมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเก่ียวของจะตองไดรับโทษหนักทาง 

  กฎหมาย ดังนั้นหากจะใชแรงงานตางดาวขอใหขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมาย 
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.2 การอบรมยาเสพติด อบต. ซับไมแดง  
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญปลัด อบต. ชีแ้จง 
ปลัด อบต.  : ตามท่ีอําเภอบึงสามพันไดจัดอบรมเขาคายผูเสี่ยง การอบรมยาเสพติดท่ีวัดโคกตายอ 
(นางสุกัญญา  ชางนอย)   ปรากฏวามีผูเขาเขาอบรมจํานวน 4 คน จากเปาหมาย 12 คน จึงอยากเรียนท่ีประชุม 

วาหากจังหวัดแจงใหมีการอบรมตามเปาหมาย ซ่ึงยังขาดอีก 8 คน จะตองหาผูท่ีเขา 
อบรมอีก 
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ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.3 การคืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูท่ี 4, หมูท่ี 5, หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7  
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญเจาหนาท่ีนักพัฒนาชุมชนไดชี้แจงรายละเอียด 
นักพัฒนาชุมชน  : ตามท่ี อบต. ซับไมแดงไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน 13 หมูบาน 
(นางสาวจิราพร สามิบัติ)   โดยมีกลุมเกษตรกรแตละหมู ไดทําสัญญายืมเงินไปและเม่ือครบกําหนด 1 ป ก็นําเงิน  

มาคืนพรอมกับทําโครงการเสนอเพ่ือขอรับเงินกลับไปบริหารตอซ่ึงเปนอํานาจของ  
คณะผูบริหาร จึงขอเรียนท่ีประชุมวา หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 ไดนําเงินมาสงคืน
และเสนอโครงการขออนุมัตินําเงินกลับไปบริหารแลว 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.4 การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 
ประธานสภาฯ  : ขอใหปลัด อบต. ชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.  : ดวยไดมีหนังสือท่ี มท 0891.2/ ว 1103 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2558  ไดแจงการ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   บริหารระบบประปาหมูบาน โดยมีระบบประปาหมูบานที่ อปท. ใชงบดําเนินการเองและ  

ไดรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
พ.ศ. 2548  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางการบริหารและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงปจจุบันพบวามีประปาหมูบานบางแหงชํารุด
เสียหาย และประสบกับปญหาคุณภาพน้ําท่ีไมสามารถนํามาใชอุปโภค บริโภคไดประกอบ
กับรัฐบาลมีนโยบายการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหท่ัวถึงในชนบทและ
เมือง  เพ่ือใหระบบประปาหมูบานใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยให อปท. ดําเนินการ 
คือ 
1. แจงคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานดําเนินการ

ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานท่ีชํารุดเสียหาย  เวนแตกรณีสวนหนึ่งสวน
ใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถ ใหคณะกรรมการใหถือเปน
หนาท่ีของ อปท. ในการพิจารณาซอมแซมและบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการ
ไดเสมอ (ระเบียบขอ 21) 

2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบํารุงรักษาแหลงน้ําเดิมของระบบประปาหมูบานให
สะอาดและมีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ 
(ระเบียบขอ 22) 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  
กรมอนามัย การประปาสวนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ํา ตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ําท่ี
ผานระบบการผลิตใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานกอนจายน้ําใหกับผูใชน้ํา 
จึงแจงใหสมาชิกทุกทานทราบ เพ่ือจะไดประสานงานกับตอไป  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.5 การดําเนินการปองกันเด็กจมน้ํา 
ประธานสภาฯ  : ขอเชิญไดชี้แจง 
         /ปลัด… 
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ปลัด อบต.  : ดวยอําเภอบึงสามพันแจงวาใหดําเนินการปองกันเด็กจมน้ํา โดยจังหวัดเพชรบูรณ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจากกรมควบคุมโรค  เพ่ือขอความรวมมือ  

พิจารณาการปองกันเด็กจมน้ํา เนื่องจากเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป  
เสียชีวิตสูงเปนอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ และจากขอมูลท่ีชวง 10 ป ท่ีผานมา (ป 2548 - 
2557 ) พบวามีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตแลวกวา 11,771 ราย  เพ่ือใหการ
ปองกันเรื่องดังกลาว จึงขอความรวมมือ  
1. แหลงน้ําเพ่ือดําเนินการเกษตร/แหลงน้ําชุมชน  ใหมีการสรางรั้วติดปายคําเตือนมีเสื้อ 

ชูชีพหรือถังแกลลอนพลาสติกเปลาผูกเชือก และนกหวีดหรือระฆังไว 
2. ให อปท. ออกขอบัญญัติในการขุดแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรข้ึนมาใหมตองมีการกํากับดูแล  

และมีมาตรการปลอดภัย 
3. แหลงน้ําท่ีจัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวหรือสระวายน้ําตองแจงเจาหนาท่ี (Lifeguard) 

ดูแล 
4. ให อปท. และหนวยงานภาคการศึกษาสนับสนุนใหเด็กอายุ 4 ปข้ึนไปไดเรียนวายน้ํา

และวิธีการชวยเหลือท่ีถูกตอง 
จึงเรียนท่ีประชุมใหทราบหลักเกณฑการชวยเหลือสวนใหญของ อบต. ซับไมแดง จะมีแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตร และอาจเปนแหลงน้ําชุมชนในหมูบาน จึงขอใหทานสมาชิกไดหา
มาตรการท่ีเหมาะสมในการปองกันคะ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.6 ประกาศการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท สยาม คอปเปอร รีซอรสเซส 
จํากัด และการอนญุาตอาชญาบัตรพิเศษของบรษัิท พีวีเค ไมนิ่ง จํากัด 

ประธานสภาฯ  : ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  : ขอแจงตอท่ีประชุมดวยอําเภอบึงสามพันวาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยรัฐมนตรีวาการ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   กระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษตามคําขอท่ี 20 – 23 / 2554  

มีอํานาจสํารวจ แรทองแดง ตะก่ัว และสังกะสี ตําบลซับไมแดง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ใหกับบริษัทสยาม คอปเปอร รีซอรสเซส จํากัด เปนอาชญาบัตรท่ี 50 – 53 / 
2558 มีอายุ 5 ป ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2563 บริษัทท่ี
ไดรับประทานบัตรจะมอบเงินให อปท. และชุมชนท่ีตั้งในเขตประทานบัตรเพ่ือประโยชนใน
การพัฒนาทองถ่ินอัตรารอยละ 0.1 ของผลผลิตรวมแตไมนอยกวา 1 ,500,000 บาทตอป 
ตอกลุมประทานบัตรตลอดอายุประทานบัตร โดยเริ่มตนจายเม่ือสิ้นปท่ี 1  เปนตนไป  
และไมยกเวนกรณีหยุดการทําเหมือง ท้ังนี้จังหวัดแจงใหสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เพชรบูรณและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณเพ่ือทราบ
แลว โดยไดจัดสงประกาศอาชญาบัตรพิเศษใหแกกํานันและ อบต. ปดประกาศใหราษฎรใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบโดยท่ัวกัน และเปนการใหโอกาส หรือความสะดวกแกผูท่ีจะขอหวงหาม
ท่ีดินจะไดไมขอทับกัน หรือจะไดไมสํารวจแรลงในท่ีรายนี้ ระหวางท่ีอาชญาบัตรฉบับนี้ยังมี
อายุอยู (ตามหนังสือท่ีแจกใหทุกทาน) การประทานบัตรนี้มีเนื้อท่ี 2 ,067 ไร สวนจะลง
พ้ืนท่ีใดนั้นขอใหมาประสาน ผอ. กองชางไดเพ่ือจะไดทราบวาพ้ืนท่ีของทานเปนพ้ืนท่ีจะตอง
โดนสํารวจในสวนของบริษัทนี้หรือไม 

 /2. ประกาศ… 
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2. ประกาศการขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษขอ งบริษัท พีวีเค ไมนิ่ง จํากัด  ไดรับอนุญาต
อาชญาบัตรพิเศษตามคําขอ 8/2553 , 13/2553 และ 21/2553 มีอํานาจสํารวจ  
แรเหล็ก ทองแดง ตะก่ัว และสังกะสีในตําบลซับไมแดง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ  
ใหกับบริษัท พีวีเค ไมนิ่ง จํากัด เปนอาชญาบัตรพิเศษท่ี 18/2558 ,21/2558 ถึงวันท่ี 
29 มกราคม 2563  

โดยจังหวัดแจงสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณทราบแลว หากบริษัทไดรับอาชญา
บัตรพิเศษท่ี 17 – 26/2558 บริษัทจะมอบเงินให อปท. รอยละ 0.1 ของผลผลิตรวมแต
ไมนอยกวา 1,500,000 บาท ตอปตอกลุมประทานบัตร ตลอดอายุประทานบัตร โดยเริ่ม
จายเม่ือสิ้นปท่ี 1 เปนตนไป และไมยกเวนกรณีหยุดการทําเหมือง และ อบต. ไดปด
ประกาศแลวและแจงไปยังกํานัน รวมเนื้อท่ี 10 ,000 ไร สวนจะตรงกับเนื้อท่ีใครขอให
ประสานกับ ผอ. กองชาง 

ประธาน สภาฯ  : มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม 
ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
ประธาน สภาฯ  : หากไมมีทานใดจะสอบถามผมถือวาทุกทานรับทราบแลวมีบริษัทอยู 2 บริษัทท่ีจะมาสํารวจ 

แรตางๆ ในพ้ืนท่ีของตําบลซับไมแดง และโปรดแจงแกราษฎรในหมูบานของทานดวยหาก
บริษัทดังกลาวไดมาดําเนินการ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.7 ขอสงประกาศจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนจงัหวัดเพชรบูรณ 

ประธานสภาฯ  : แจงเจาหนาท่ีใหชี้แจง 
ปลัด อบต.  : ดวยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดแจงวาให อปท. ไดตั้งเครือขาย  
(นางสุกัญญา ชางนอย)   โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยวิชาการ โดยสงเสริมเครือขาย 

ภาครัฐ เอกชน อปท. และภาคประชาชน โดยตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)  
เปนองคกรภาคประชาชนท่ีขับเคลื่อนกิจการในการเสริมสรางความเข็มแข็งของครอบครัว  
ในชุมชน ดําเนินการตั้งแตป 2547 ซ่ึงการดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
สงผลใหเกิดกิจกรรมท่ีมีความตอเนื่องและเห็นผลเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการลดความ
รุนแรงในครอบครัวหรือการดูแลเยาวชนในพ้ืนท่ี หากจะมีการตั้งศูนยดังกลาว จึงขอเชิญ
สมาชิกทุกหมูไดรวมเปนคณะกรรมการรวม สวนการคัดเลือกหรือหนังสือท่ีเก่ียวของ  
จะเสนอในครั้งตอไป  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.8 การเสนอความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีการเกิดเพลิงไหม 
เขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ประธานสภาฯ  : ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด 
 
 
 
 

       /ปลัด… 
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ปลัด อบต.  : ดวยจังหวัดเพชรบูรณไดรับแจงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองวา คณะกรรมการควบคุม 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   อาคารมีขอสังเกตกรณีเกิดเพลิงไหม ซ่ึงเขาลักษณะเขตเพลิงไหมตามพระราชบัญญัติ  

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม  
โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และอํานวยความสะดวกแกการจราจร 
 ตามรายละเอียดท่ีแจง อบต. ซับไมแดง ยังไมมีความพรอมในการดําเนินการดังกลาว 
จึงควรชะลอไวแตอุปกรณตางๆ สมควรจะไดมีเพ่ือจะไดดําเนินการในงบประมาณป 2559 
ตอไป เชน รถน้ํา เจาพนักงาน อุปกรณการดับเพลิง  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

6.9 การติดตามผลการดําเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย และตามเกณฑประเมินตัวช้ีวัด : จังหวัดมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามเกณฑท่ีกําหนด 

ประธานสภาฯ  : ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  : ดวยสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7 จ. สระบุรี ไดแจงติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการขยะ 
(นางสุกัญญา ชางนอย)   มูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และตามเกณฑ 

ประเมินตัวชี้วัด : จังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑท่ีกําหนด  สืบเนื่องจาก คสช.  
ไดสั่งการใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัด และดําเนินการจัดการทํา
แผนบริหารจัดการขยะรวมถึงการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียตามแบบโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยให อปท. ดําเนินการ 
1. ออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ิมเติมใหเจาของแหลงกําเนิดขยะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยาง 

นอย 3 ประเภท โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  
ท่ีระบุตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยอางความเรงดวนท่ีตองดําเนินการ
ตามนโยบาย คสช. เรื่องโรดแมป การจัดการขยะ และอางอิงตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสขุ 

2. การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบใหมท่ีเหมาะสมตั้งแต ตนทาง กลางทาง และ 
ปลายทาง 

3. การดําเนินการจัดการขยะตกคางในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (สําหรับ อปท. 
ท่ีเปนเจาของสถานท่ีกําจัดขยะแบบเทกอง) 

จากการท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7 แจงมาเพ่ือใหสมาชิกทุกทานไดชวยกันดูแลการท้ิง
ขยะหรือของเสียท่ีเปนอันตราย ในพ้ืนท่ีของ อบต. ซับไมแดง หากมีผูใดมาท้ิงขยะในพ้ืนท่ี
ของเรา ควรชวยกันดูแล และการดําเนินการในข้ันตอไปควรมีการรณรงคสรางจิตสํานึกและ
มีโรงคัดแยกขยะ เพ่ือกลับไปใชไดใหม เพ่ือลดภาระในดานขยะลนโลก และยังสามารถทําให
พ้ืนท่ีตําบลซับไมแดงนาอยู 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
 

     /ระเบียบ… 



-๒๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี   7 เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  : มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรอืไม      
นายก อบต.  : ขอชี้แจง  
(นายสมชาย พุมมาลา)    1. เรื่องเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน การสงโครงการจะตองดําเนินการตามข้ันตอน  หากมา 

สงแลวขอเวลาใหเจาหนาท่ีดูเอกสารและเสนอตามข้ันตอน ขอเวลาประมาณ 
1 สัปดาหครับ 

2. รถน้ํา การขอน้ําในหมูบานท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ขอใหจายไปตามคิวท่ีมาขอรับ
บริการโดยใหเจาพนักงานธุรการรับเรื่อง 

ปลัด อบต.  : ชี้แจงการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีไดตรวจคอรทีมใหสมาชิกไดรับทราบ  
(นางสุกัญญา ชางนอย)   ระยะเวลาการแปรและระยะหางกันในวันเสนอประธานสภา เพ่ือเสนอสภาในการพิจารณา  

วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 และใหผูบริหาร เจาหนาท่ีเขารวมแปรญัตติดวย 
นายเฉลิม นาคสอาด : อยากใหการจายเบี้ยยังชีพเปนวันท่ี 5 ของทุกเดือนเหมือนเดิม เพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  
สอบต. หมู 1    ผูสูงอายุสับสน  
นายชมพร ปาขํา  : ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดไปรวมงานหมูบานเศรษฐกิจชุมชน หมูท่ี 15 ฝากขอบคุณ 
สอบต. หมู 15    มา ณ ท่ีนี้ดวยครับ  
นายก อบต.  : เรื่องการซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบาเราก็สามารถซ้ือและดําเนินการไดแลว ซ่ึงขอใหสมาชิก  
(นายสมชาย พุมมาลา)   ทุกทานสํารวจมาเพ่ือจะไดดําเนินการ และเวลาฉีดวัคซีนก็จะไดไปดวยกัน และเครื่องพน  

หมอกควัน ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาดวย เพราะเราตองไปขอยืมจากตําบลวังพิกุล
บอยมาก ซ่ึงหากมีเหตุเกิดข้ึน วังพิกุลเขาก็คงไมไดใหยืม เพราะเขาก็คงตองใชเหมือนกัน  
จึงอยากขอใหซ้ืออีก 1 เครื่อง สวนการจายเบี้ยยังชีพก็จะพยายามกําหนดวันใหชัดเจนครับ  

นายวิเชียร พืชพันธ : เรื่องความเดือดรอนผมอยากปรึกษา เรื่องเพลี้ยกินขาวโพด ประมาณ 300 – 400 ไร 
สอบต. หมู 8    จะตองทําอยางไรครับ  
ปลัด อบต.  : ขอใหแจงเกษตรตําบล เนื่องจากจะไดมีมาตรการชวยเหลือ และไดออกไปสํารวจ และขอให  
(นางสุกัญญา ชางนอย)   ทานไดถายรูปไวดวยยิ่งดี ตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณไมไดประกาศภัยพิบัติเรื่องฝนแลง  

หรือผลผลิตเสียหาย ดังนั้น อบต. จึงไมสามารถดําเนินการได สวนขาวโพดท่ีเสียหายจาก
เพลี้ยใหแจงเกษตรตําบลโดยดวน เพ่ือจะไดรายงานหนวยเหนือตอไป 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภาฯ  : มีทานใดจะเสนอเรื่องอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  : -ไมมี- 
ประธานสภาฯ  : เม่ือไมมีกระผมขอใหสมาชิกทุกทานไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ระยะเวลา 

ท่ีเหลือท้ังหมดจะไดเปนสิ่งท่ีดีๆ ท่ีเกิดแกชาวตําบลซับไมแดง ขอขอบคุณ ขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

ลงชื่อ    สุกัญญา  ชางนอย   ผูบันทึกการประชุม 
       (นางสุกัญญา  ชางนอย) 

   เลขานุการสภา อบต. ซับไมแดง / ปลัด อบต. 
 
 

     /ลงชื่อ… 



-๒๓- 
 

ลงชื่อ     สุชาติ  ภูมี    ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุชาติ  ภูมี) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

 
ลงชื่อ   เฉลิม  นาคสอาด 

                      (นายเฉลิม  นาคสอาด)                           
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   
ลงชื่อ   บุญเลิศ  ไผแกว 

          (นายบุญเลิศ  ไผแกว) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    
 

ลงชื่อ   เทพ  ชมชา 
(นายเทพ  ชมชา) 

       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


